



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

22 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ INNnew, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ.เกษตรฯ ประชุมรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกพาราควอต โกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ก่อนยกเลิกใช้ 1 ธ.ค.นี้ และกล่าวว่า ได้หารือกับเอกชนผู้นำเข้าส่งออก 4 สมาคม คือสมาคมธุรกิจเกษตร สมาคม อารักขาพืช สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมการค้า นวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และวันที่ 22 นี้ จะประชุมสรวัดเกษตรกร ทั่วประเทศ 300 กว่าคน เพื่อซักซ้อมแนวทางดูแลประชาชนและเกษตรกรในการคืน 3 สารเคมี ส่วนภาคเอกชน หากต้องการ ส่งออก พร้อมเซ็นอนุมัติให้ทันทีใน 1-3 วันทำการ ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่กำหนดโทษเรื่องส่งออก นำเข้าสารเคมี มีโทษแรงถึงขั้น ปิดบริษัท ได้ให้กรมวิชาการเกษตรตั้งกฎหมายกลับมาหารือกันก่อน ด้านที่ปรึกษาสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรเห็นว่าควรชะลอ การแบนออกไป 2 ปี หรือ 2 รอบการเพาะปลูก และถ้าหากแบนจริง 1 ธ.ค.นี้จะฟ้องศาล

ภัยแล้งปี 63

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมร่วมกับ 25 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ รับมือภัยแล้ง ปี 2562/63 ที่คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นช่วง ก.พ.-พ.ค. 2563 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรน้ำและระบายน้ำ ของแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเป็นรายสัปดาห์ และได้ประสาน ก.สาธารณสุขสำรวจข้อมูลสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยง ขาดน้ำในฤดูแล้ง 38 จังหวัด เพื่อวางมาตรการป้องกันโดยเร่งด่วน และเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ รับทราบ

เมาไม่ขับ

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมา ไม่ขับ มีข้อความในภาพว่า เมาแล้วขับ ต้องพักใช้ เพิกถอนใบขับขี่เท่านั้น เพราะอันตรายกับตนเองและผู้อื่น จะมาตัด 2-4 คะแนน คงไม่พอ พร้อมระบุว่า สนับสนุนและจะเชิญทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ โดยไม่ใช่แค่ เมาไม่ขับ แต่ต้อง ตีเมาไม่ขับ หากเมาแล้วขับ ไม่ใช่เพียงพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต แต่ต้องหาช่องทางดำเนินคดีให้หนักขึ้นด้วย

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่ชั้น 1 อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยน้ำมันกัญชาและยาตามตำรับแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ สนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 08.30-12.00 น.

แผ่นดินไหว สปป.ลาว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, workpointnews, newtv, ThaiPBS, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า ได้ให้สสจ.ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบ จากแผ่นดินไหว ประเมินผลกระทบต่อสถานบริการสาธารณสุข เบื้องต้นได้รับรายงานรพ. 3 แห่งได้รับผลกระทบ คือ 1.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา ผนังห้องผ่าตัดชั้น 3 ตึกอำนวยการ รั้วเพิ่มเติมเล็กน้อยจากรอยรั้วเดิม ไม่มีผลกระทบต่อตึกและระบบ ต่างๆ ในการบริการผู้ป่วย 2.รพ.เลย ตึกสงฆ์รมีรอยร้าวบริเวณผนัง ได้ย้ายผู้ป่วยห้องพิเศษ 10 ราย ไปอาคารผู้ป่วยใน อยู่ระหว่าง สำรวจประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารจากเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ 3.รพ.ยโสธร ได้ประสาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าตรวจสอบอาคาร 10 ชั้น และอาคาร 9 ชั้น พบเพียงรอยร้าวเพิ่มจากรอยรั้วเดิม โครงสร้างหลักของอาคารไม่ได้รับผลกระทบ

โรคอุจจาระร่วง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ

-เสนอบทความ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคอุจจาระร่วงพบได้ในทุกฤดูกาลและ ทุกภาคของประเทศ เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารและดื่มน้ำหรือน้ำแข็งที่ปนเปื้อน มักมีสาเหตุมาจากโรต้าไวรัส และ โนโรไวรัส ซึ่งพบได้ในช่วงอากาศเย็นและแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ส่วนใหญ่จะมีไข้ อาเจียน ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างรุนแรง หากรักษาไม่ทันอาจช็อกและเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรระมัดระวังเป็นพิเศษ การรักษาคือให้ยาตามอาการ หลีกเลี่ยงการให้ยาฆ่าเชื้อ เด็กเล็กไม่ต้องหยุดนมแม่ หากอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>พัฒนากฎหมายวิชาชีพแก้ปัญหาสายตา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกฎหมายวิชาชีพผู้ดูแลปัญหาสายตา ซึ่งปัจจุบันมี 3 กลุ่ม คือ จักษุแพทย์ นักทัศนมาตรศาสตร์ และกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตา และการแก้ไขการมองเห็นด้วยแว่นตาและคอนแทคเลนส์ ซึ่ง 2 กลุ่มหลังมีภารกิจทับซ้อนกันอยู่</p>	-
<p>ยารักษาโรคมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. กล่าวถึงความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งโรงงานผลิตยามะเร็งในประเทศไทย ว่า อภ.ได้รับมอบหมายจาก สปสช. และ สปส. ให้จัดหาการรักษาโรคมะเร็งที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มยา จ.2 และที่อยู่ในกลุ่มรายการยาที่ประกาศใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการในประเทศผลิตยารักษาโรคมะเร็ง อภ.จึงเดินทางโครงการผลิตยารักษาโรคมะเร็ง และจัดทำแผนสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งขึ้น โดยสามารถดำเนินงานได้ภายในปี 2567 และมีเป้าหมายผลิตระดับอุตสาหกรรมได้ในปี 2570</p>	-
<p>สุขภาพช่องปากเด็ก สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงรายงานข่าวเด็กฟันผุลูกกลมจนกระทั่งติดเชื้อรุนแรงเป็นหนองที่ตา ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยหมั่นสังเกตฟันของเด็กเพื่อตรวจหาบริเวณที่ผิวฟันเป็นรู ฟันที่เปลี่ยนเป็นสีดำหรืออาการปวดฟัน ลดอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล หลีกเลี่ยงขนมหวานที่เหนียวติดฟัน</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า พ่อแม่ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุก 6-12 เดือน ควรสอนให้ลูกแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและก่อนนอน และใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันที่ขนของแปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง</p>	-
<p>ตรวจเยี่ยม รร.นานาชาติเบซิส กทม. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ hooninside</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ ศิริwana ผอ.กองประเมินผลต่อผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย พร้อมด้วยคณะ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในรร. เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ติดตั้งภายในอาคารทั้งหมด เดิมอากาศบริสุทธิ์และฟอกอากาศในตัว สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ประมาณ 90% และป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM2.5 เข้ามาร่างกายในอาคารได้</p>	-
<p>รางวัลเจ้าฟ้ามหิตล 2562 สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตลฯ แดงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิตล ปี 2562 คือ ศ.ดร.รอล์ฟ เอฟ ดับเบิลยู บาร์เทนชลาเกอร์ หัวหน้าภาควิชาโรคติดเชื้ออณูไวรัสวิทยา ม.ไฮเดลเบิร์ก และหัวหน้าหน่วยไวรัสที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง สถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมนี จากการค้นพบวงจรชีวิตของเชื้อไวรัสตับอักเสบบี นำมาสู่การพัฒนาายาต้านไวรัสตับอักเสบบี รุ่นใหม่ DAA : directactingantiviral สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.เดวิด เมบี ศาสตราจารย์สาขาโรคติดต่อและภาควิชาวิจัยคลินิก วิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อน ม.ลอนดอน จากการค้นพบว่าการตาบอดจากโรคริดสีดวงตาเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียคลาไมเดียทราโคมาติส และศึกษาต่อถึงการรักษาด้วยยาเอซิโทรมัยซินได้ผลเพียง 1 ครั้ง และถ้าให้ยานี้แบบครอบคลุมประชากรจำนวนมากจะช่วยกำจัดโรคนี้อได้ นำไปสู่นโยบายขององค์การอนามัยโลกที่จะกำจัดโรคริดสีดวงตาภายในปี 2568</p>	-
<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ isranews</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ก.สาธารณสุขกัมพูชา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย โดย Dr.Chhea Chhorvann ผอ.สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ก.สาธารณสุขกัมพูชา กล่าวว่า การดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยเป็นแรงบันดาลใจให้หลายประเทศเห็นว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อประชาชนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้เป็นประเทศร่ำรวย</p>	-
<p>สถาบันสุขภาพเด็กฯ แบ่งซื้อแบ่งจ้าง สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-เสนอข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้แจงกรณีโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ว่า ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานสทง.เมื่อ ม.ค. 2561 แล้วและสทง.ไม่ได้มีความเห็นหรือขอให้ดำเนินการอย่างไรเพิ่มเติม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดย นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาดำรง ผอ. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า ช่วงปี 2558 ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้เข้ามาทำหน้าที</p> <p>ด้าน นางพองศรี ตังทัตสวัสดิ์ รก.รองผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยบังคับบัญชาเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันฯ และรายงานสด. ส่วนรายละเอียดโครงการฯ ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ขณะที่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะรมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่าจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป</p>	
<p>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>-เสนอข่าว สช.เตรียมจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ใน 4 ประเด็น ได้แก่ การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ, วิถีเพศภาวะ, การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล และรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง ในวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ มีปาฐกถาพิเศษโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</p>	
<p>ปัญหาเชื้อดื้อยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอบทความ โดยผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกประกาศให้เชื้อดื้อยาเป็น 1 ใน 10 ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ครม.ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทย เพื่อลดการป่วยการตายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเชื้อดื้อยา โดยปีนี้กระตุ่นการสื่อสารสาธารณะข้อความสำคัญ คือ เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเช็กให้ชัด ควรใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ หลีกเลี่ยงกรรมที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความรู้เชื้อดื้อยา ยังมีความล่าช้า นอกจากนี้ ต้องทบทวนการขายยาปฏิชีวนะโดยอิสระ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงยาของประชาชน จัดประเภทยาปฏิชีวนะ กำจัดสูตรยาที่ไม่เหมาะสม ควบคุมการโฆษณาขายยาปฏิชีวนะ ยาสามัญประจำบ้าน และควบคุมการติดเชื้อในรพ.</p> <p>ดร.ริชาร์ด บราวน์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้มีประเด็นการรณรงค์คือ "อนาคตของยาปฏิชีวนะขึ้นอยู่กับเราทุกคน" เน้นการกระทำที่ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ แนะนำเรื่องสุขอนามัยในช่องปากที่ดี มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การฉีควัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย รวมถึงให้ความสำคัญปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ</p>	
<p>โรคหัดระบาดในติอาร์คองโก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, TNN</p> <p>-เสนอข่าว ติอาร์คองโกกำลังเผชิญการระบาดของโรคหัดครั้งใหญ่ที่สุดในโลก โดยเชื้อระบาดไปทั่วประเทศ มีผู้ติดเชื้อหลายแสนราย และเสียชีวิตไปแล้วเกือบ 5,000 คน</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว เออีซีนิวส์ ทูเดย์ รายงานว่า ที่ประชุมองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก สมัยประชุมที่ 70 ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้ให้ความเห็นชอบในการเรียกร้องชาติสมาชิกให้เพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับภาวะจุลชีพดื้อยาและการสูญบุหรี รวมทั้งบุหรีไฟฟ้าในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น</p>	